

กกท. เล็งปรับศูนย์กีฬามวกเหล็ก โฉมใหม่หวังใช้พื้นที่ทุกสัดส่วนตารางนี้ให้คุ้มค่า สร้างเพิ่มศูนย์กีฬา 3 ชนิด ประกอบด้วยสนาม กอล์ฟมาตรฐาน สนามเทนนิส ที่มีทั้งคอร์ตดิน และคอร์ตหญ้า รวมถึงสนามฟุตบอลเมนสเตเดียม พร้อมสนามฝึกย่อยอีก 6 สนาม โดยเวลานี้ฝั่ง โครสรสร้างทั้งหมดคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการ กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการปรับพื้นที่เพื่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟและศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยมี กิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนัก ก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ร่วมประชุมที่ อาคารอำนวยการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อ 19 มี.ค. 63

การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึก กีฬากอล์ฟ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล และศูนย์ฝึกกีฬา เทนนิส ซึ่งจะทำการจัดสรรพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก และเร่งดำเนินการ ก่อสร้างต่อไป

ดร.ก้องศักดิ์ กล่าววว่า ในศูนย์ฝึกกีฬา แห่งชาติมวกเหล็กนี้ทาง กกท. มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มากที่สุด โดยปัจจุบันนี้จะต้องทำการถมที่ผูกพันไว้กับกรมทางหลวง นั่นก็คือการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟให้สำเร็จตามที่ได้ทำการลงนามไว้กับกรมทางหลวง แต่เนื่องจาก ระยะเวลาไม่ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น จึงต้องมีการสำรวจสภาพพื้นที่ใหม่และปรับพื้นที่ ต่างๆ ให้เหมาะสม

“สิ่งที่ กกท. ต้องเร่งดำเนินการคือ ความชัดเจนของการกำหนดจุดที่จะดำเนินการ สร้างสนามกอล์ฟ ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ แห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทย และในส่วนของการจัดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล แห่งชาติ โดยจะเป็นพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน มีสนามฟุตบอล เมนสเตเดียม และสนามฝึกซ้อมอีก 6 สนาม”

เนรมิตศูนย์ฝึกกีฬา กกท.ปรับโฉมมากเหลือ



สร้างเพิ่ม ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมการดำเนินงานที่ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อ 19 มี.ค. 63 โดยได้หารือและติดตามความคืบหน้าในการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตบอล, กอล์ฟ และเทนนิส เพิ่ม ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก

“อีกส่วนคือการจัดพื้นที่สำหรับสนาม เทนนิส ซึ่งในส่วนของสนามเทนนิสนั้นจะเป็นแห่งแรก ที่มีคอร์ตดิน คอร์ตหญ้า และคอร์ตปูนด้วย โดยทั้ง 3 กีฬานี้จะเป็นพื้นที่ใหม่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสรร และเมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา ทั้ง 3 ชนิดนี้เสร็จแล้วนั้น พื้นที่ก็จะเต็มความจุ ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก โดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการในตอนนี้คือการออกแบบสนามต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน สนามกอล์ฟจะต้องเป็นสนามกอล์ฟ จำนวน 18 หลุมที่ได้มาตรฐานสำหรับรองรับการเล่น

การจัดการแข่งขัน และการฝึกซ้อม สนามฟุตบอล ก็จะเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานการฝึกซ้อม ซึ่งจะทำการออกแบบให้เหมาะสมที่สุด โดยในตอนนี้ฝั่งของอกแบบต่างๆ มีความคืบหน้าไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว”

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผู้ว่าการได้ ร่วมสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ร่วมกับ กิตติพันธ์ ปานจันทร์ เพื่อสำรวจดูความ เรียบร้อยของพื้นที่ในการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกกีฬา กอล์ฟแห่งชาติในอนาคต